

TRITON

ที่ TRITN-SET 016/2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TRITN-W3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TRITN-W3) โดยกำหนดใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีนั้น บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดังนี้

เวลาการยื่นความแจ้งการใช้สิทธิ :

เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ (ยกเว้นการยื่นความแจ้งครั้งสุดท้ายให้แสดงความแจ้งภายใน 15 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) สำหรับเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ให้ยื่นความแจ้งการใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ **23 – 26 มิถุนายน 2563 และ 29 มิถุนายน 2563**

วันกำหนดการใช้สิทธิ :

เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยเริ่มครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 สำหรับเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิ คือ **วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : หุ้นละ 0.24993 บาท

อัตราการใช้สิทธิ : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.00027 หุ้นสามัญ

เอกสารในการยื่นความแจ้ง

1. แบบแสดงความแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องและชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (แบบแสดงความแจ้งการใช้สิทธิการซื้อหุ้นสามัญ สามารถติดต่อขอรับได้ที่บริษัท หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://www.triton.co.th/th/>)

TRITON

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่ามีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น มีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
3. ชำระเงินตามจำนวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเช็ค ครีฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการโดยจัดพร้อมส่งจ่าย “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น” หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น” บัญชีเลขที่ 044-292200-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก พร้อมส่งสำเนาใบนำฝากเงินให้แก่บริษัท

4. หลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลต่างด้าว

สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงนามรับรองโดย Notary Public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย

สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2553-5000 ต่อ 333, 0-2553-5000 ต่อ 373 โทรสาร 0-2553-5091

TRITON

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. หากบริษัท ได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัท ตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัท จะถือว่าความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัท จะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ
2. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถดูได้จากข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (TRITN-W3) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม ที่ <https://www.triton.co.th/th/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร